

-สำเนา-

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
ในวันศุกร์ที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายทองแถม เศษเขตต์	ประธานสภา อบต.สระแก้ว	ทองแถม เศษเขตต์	
๒	นายสิงทอง เหมเงิน	รองประธานสภา อบต.สระแก้ว	สิงทอง เหมเงิน	
๓	นายชาญยุทธ โนนบุ	เลขานุการสภา อบต.สระแก้ว	ชาญยุทธ โนนบุ	
๔	นายเอกชัย เหมเงิน	สมาชิกสภา อบต.สระแก้ว หมู่ที่ ๓	เอกชัย เหมเงิน	
๕	นายทองจันทร์ เหลาเพียร	สมาชิกสภา อบต.สระแก้ว หมู่ที่ ๔	ทองจันทร์ เหลาเพียร	
๖	นางจันทร์ สุธฤทธิ	สมาชิกสภา อบต.สระแก้ว หมู่ที่ ๔	จันทร์ สุธฤทธิ	
๗	นางกฤษฎาพร บุญล้อม	สมาชิกสภา อบต.สระแก้ว หมู่ที่ ๕	กฤษฎาพร บุญล้อม	
๘	นายจันทร์ แป้นเงิน	สมาชิกสภา อบต.สระแก้ว หมู่ที่ ๑๑	จันทร์ แป้นเงิน	

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายจันทร์เทพ เหมเงิน	นายก อบต.สระแก้ว	จันทร์เทพ เหมเงิน	
๒	นายสุพรรณ ศรีภูวงศ์	รองนายก อบต.สระแก้ว	สุพรรณ ศรีภูวงศ์	
๓	นายบุญเกิด จันทร์ดี	รองนายก อบต.สระแก้ว	บุญเกิด จันทร์ดี	
๔	นายสมร สุมารุ	เลขานุการนายก อบต.สระแก้ว	สมร สุมารุ	
๕	นายวัชระ ราชโกฏี	หัวหน้าสำนักปลัด	วัชระ ราชโกฏี	
๖	นางสงกา ทีภูงา	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สงกา ทีภูงา	
๗	นายสุนทร สุมารุ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	สุนทร สุมารุ	
๘	นางนงคาร แป้นเงิน	พนักงานจ้างทั่วไป	นงคาร แป้นเงิน	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายชาญยุทธ โนนบุ เลขานุการสภาฯ วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เข้าประชุมจำนวน ๗ ท่าน จากทั้งหมด ๗ ท่าน ถือว่ามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาทั้งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ก่อนที่ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วจะเปิด ประชุม ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิด ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครับ

นายทองแดง เศษเขตต์ ประธานสภาฯ สวัสดิ์ที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมขอดำเนินการเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ บัดนี้ ระเบียบวาระการประชุมครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทุ้งถาม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาเสร็จแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายทองแดง เศษเขตต์ ประธานสภาฯ ตามที่สภาฯ ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ่านรายงานการประชุม

นายชาญยุทธ โนนบุ เลขานุการสภาฯ อ่านรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สมาชิกฟังโดยละเอียด

นายทองแดง เศษเขตต์ ประธานสภาฯ ตามที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้อ่านรายงานการประชุมไปแล้วนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๓ วรรคสอง กล่าวว่า การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ก็เป็นอำนาจของมติสภาแห่งนี้ ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ตรวจการรายงานการประชุมสภาฯ หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมก็ขอเรียน

นำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อมติที่ประชุมสภาฯ ให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น ผมจะให้ท่านสมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุม หากมีการแก้ไขขอให้นำเสนอได้

ที่ประชุม

ไม่มี

นายทองแถว เศษเขตต์  
ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมผมจึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๔ ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมขอให้ท่านสมาชิกฯ ยกมือ

ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ - เห็นชอบ ๗ เสียง -ไม่เห็นชอบ ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องคณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาเสร็จแล้ว

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ เรื่อง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

นายทองแถว เศษเขตต์  
ประธานสภาฯ

ตามที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วได้ยื่นญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้เสนอขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔) เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายชาญยุทธ โนนบุ  
เลขานุการสภาฯ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

นายทองแถว เศษเขตต์  
ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านนายก อบต. นำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔)

นายจันทร์เทพ เหมเงิน  
นายก อบต.๑

ขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔) ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ห้หน้าครับ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔)

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ และแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง สามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม จึงขอเสนอข้อมูลดังกล่าวให้ที่ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ใช้ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แจกไปนะครับ

นายทองแถม เศษเขตต์ มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย อีกหรือไม่ ถ้ามี  
ประธานสภาฯ ขอให้ยกมือขึ้น

นายทองแถม เศษเขตต์ หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม “สมาชิกสภา อบต. ท่านใด  
ประธานสภาฯ เห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔) ตามที่  
เสนอต่อที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้น”

มติที่ประชุม : อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๔

ผู้มาประชุม ๗ คน

เห็นชอบ ๖ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

นายทองแถม เศษเขตต์ สมาชิกท่านใดมีอะไรจะถามหรือมีข้อสงสัยอีกหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผม  
ประธานสภาฯ ขอให้เลขานุการสภาสรุปรายงานการประชุม

นายชาญยุทธ โนนบุ สรุปรายงานการประชุม

เลขานุการสภาฯ

นายทองแถม เศษเขตต์ มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละ  
ประธานสภาฯ เวลามาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณครับ ขอปิดประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ ชาญยุทธ โนนบุ ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม  
(นายชาญยุทธ โนนบุ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ จันทร์ แป้นเงิน กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
( นายจันทร์ แป้นเงิน )

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว หมู่ที่ ๑๑

ลงชื่อ เอกชัย เหมเงิน กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายเอกชัย เหมเงิน)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว หมู่ที่ ๓

ลงชื่อ *กฤษฎาพร บุญล้อม* กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นางกฤษฎาพร บุญล้อม)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว หมู่ที่ ๕

ลงชื่อ *ทองแถว เศษเขตต์* ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายทองแถว เศษเขตต์)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว